

Duy Tân Vô địch Giải thể thao Ngành Thông tin & Truyền thông Tp. Đà Nẵng

Sáng ngày 24/4/2016, Sân vận động 5D - Cung thể thao Tuyên Sơn, Tp. Đà Nẵng đã thực sự trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết với trận chung kết đầy hấp dẫn giữa đội tuyển Đại học Duy Tân và đội tuyển Mobifone Khu vực 3. Với tinh thần thi đấu Fair - play cùng những màn xử lý bóng tinh tế và kỹ thuật chơi điêu luyện, đội tuyển Đại học Duy Tân đã xuất sắc mang về chiếc Cúp Vô địch Giải thể thao Ngành Thông tin & Truyền thông Tp. Đà Nẵng 2016.



Cuộc tranh tài giữa đội tuyển Đại học Duy Tân & đội tuyển Mobifone Khu vực 3

Mở màn trận đấu chung kết, các cầu thủ của Duy Tân đã thể hiện được tài năng và sức mạnh của mình khi nhanh chóng dẫn đầu tỉ số, giành thế chủ động trên sân. Ngay sau đó, đội tuyển Đại học Duy Tân đã thực sự “đốt cháy” sân vận động khi liên tiếp đá tung lưới đối phương và kết thúc Hiệp thi đấu đầu tiên với tỉ số 5-0. Bước sang Hiệp 2, dù rất cố gắng giành lại thế trận và liên tục phản công nhưng các cầu thủ của Mobifone Khu vực 3 cũng đành bất lực trước sự hàng phòng ngự chắc chắn từ phía Duy Tân.



Đội tuyển Duy Tân Vô địch Giải thể thao Ngành Thông tin & Truyền thông

Với chiến thắng ngoạn mục 6-2 trước Mobifone Khu vực 3, đội tuyển Đại học Duy Tân đã trở thành quán quân của Giải thể thao Ngành Thông tin & Truyền thông Tp. Đà Nẵng 2016. Góp phần mang về chiếc Cúp Vô địch cho đội tuyển, cầu thủ mang áo số 6 Lê Quốc Duy của Đại học Duy Tân - người đã lập nên cú Hat-trick trong trận chung kết và ghi được 13 bàn thắng trong suốt mùa giải đã nhận được danh hiệu “Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải”.

Vui mừng với chiến thắng của đội tuyển, TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân nhắn mạnh: *“Đại học Duy Tân tham gia sân chơi thể thao này với tinh thần giao lưu học hỏi và cống hiến hết mình để khán giả được xem những màn cầu đẹp mắt nhất. Chiếc Cúp vô địch là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong rèn luyện cũng như tinh thần thi đấu hăng hái và niềm đam mê sân cỏ của những tuyển thủ Duy Tân.”*

Trận chung kết giữa Đại học Duy Tân và Mobifone Khu vực 3 cũng đã khép lại giải Giải thể thao Ngành Thông tin & Truyền thông lần thứ 5 do Sở Thông tin & Truyền thông Tp. Đà Nẵng tổ chức. Đây là giải thể thao nhằm hướng đến kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) với sự tham gia của gần 250 vận động viên đến từ 20 đội thi là các công ty, doanh nghiệp, trường học và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Thông tin - Truyền thông trên địa bàn Tp. Đà Nẵng.

(Truyền Thông)